

Ngân Sách 2025: Mang Tới Sự Lãnh Đạo Mạnh Mẽ Cho Quý Vị

Hội Đồng Thành Phố Vaughan thông qua Ngân Sách 2025 và Kế Hoạch Tài Chính 2026 của Thành Phố

VAUGHAN, ON (ngày 17 tháng Mười Hai, 2024) – Xây dựng một thành phố phù hợp với tất cả mọi người theo định hướng của chương trình *Mang Tới Sự Lãnh Đạo Mạnh Mẽ Cho Quý Vị* là trọng tâm trong [Ngân Sách 2025 và Kế Hoạch Tài Chính 2026](#) của Thành Phố Vaughan (bản PDF), vừa được Hội Đồng Thành Phố Vaughan thông qua tối nay trong phiên họp (Ngân Sách) Hội Đồng Đặc Biệt.

Được đề xuất bởi Thị Trưởng Steven Del Duca, ngân sách này đưa ra cách tiếp cận cân bằng dựa trên sự tôn trọng với công dân, đồng thời nhấn mạnh nỗ lực của Hội Đồng trong việc giải quyết chi phí sinh hoạt, an toàn cộng đồng và giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông.

Đây là tất cả những gì quý vị cần biết về Ngân Sách 2025 của Vaughan:

Ngân sách hoạt động được tài trợ bởi thuế bất động sản

Tổng ngân sách dự kiến thu được từ thuế bất động sản trong năm 2025 là 441,9 triệu đô la. **Trong đó có khoản tăng thuế bất động sản ba phần trăm. Với khoản thu này, Vaughan vẫn là một trong những thành phố có thuế suất thấp nhất Khu Vực York, và là một trong những thành phố có thuế suất thấp và có sức cạnh tranh nhất Vùng Đại Toronto.** Ngân sách hoạt động của Thành Phố dùng để tài trợ cho nhiều chương trình và dịch vụ hỗ trợ cho các gia đình, bao gồm thu gom rác thải, dọn tuyết và giáo dục phòng cháy chữa cháy. Hai mươi tám xu trên mỗi đô la thuế bất động sản sẽ được giữ lại cho Thành Phố để chi trả cho những dịch vụ này và nhiều dịch vụ khác. Phần còn lại được chia cho Khu Vực York (51 xu) và các hội đồng trường học địa phương (21 xu). **Mức tăng thuế ba phần trăm tương đương với mức tăng thêm 4,73 đô la mỗi tháng đối với hóa đơn thuế bất động sản trung bình.**

Ngân sách về nước, nước thải và nước mưa

Quý ngân sách về nước, nước thải và nước mưa dành cho các chương trình và dịch vụ nhằm đảm bảo Thành Phố có thể cung cấp nước uống an toàn, thu gom nước thải hiệu quả, quản lý nước mưa để giảm thiểu lũ lụt và tạo nguồn chi cho nhu cầu cơ sở hạ tầng về nước, nước thải và nước mưa trong tương lai. **Tổng mức tăng thuế năm 2025 tương đương với mức tăng thêm 3,44 đô la mỗi tháng cho hóa đơn nước và nước thải trung bình của mỗi hộ gia đình.**

Ngân sách Vốn

Ngân sách vốn cũng được đệ trình với các dự án cho năm 2025 và kế hoạch tài chính dự kiến cho đến năm 2026. Ngân sách vốn năm 2025 là 424,7 triệu đô la và kế hoạch vốn năm 2026 được dự kiến là 249,5 triệu đô la. Các khoản đầu tư này sẽ giúp Thành Phố phát triển bền vững và ngân quỹ sẽ được chi cho việc xây dựng và sửa chữa cơ sở hạ tầng của Thành Phố, bao gồm đường phố, các hệ thống ống dẫn và tòa nhà.

Ngân Sách 2025 và Kế Hoạch Tài Chính 2026 bao gồm:

- **327,4 triệu đô la cho các dự án vốn đầu tư Giao Thông và Di Chuyển** nhằm cải thiện mức độ an toàn và đáng tin cậy của cơ sở hạ tầng và mạng lưới giao thông mới của Vaughan.
- **243,6 triệu đô la cho các dự án vốn đầu tư cho Xây Dựng Thành Phố** nhằm xây dựng một thành phố đẳng cấp thế giới dựa trên các nguyên tắc quy hoạch và thiết kế đô thị tốt, thúc đẩy phúc lợi cộng đồng.
- **39,9 triệu đô la cho các dự án vốn đầu tư cho Bền Vững Môi Trường** nhằm bảo vệ môi trường và thúc đẩy tương lai bền vững thông qua các sáng kiến kinh tế và xã hội.
- **27,9 triệu đô la cho các dự án vốn đầu tư cho Dịch Vụ Xuất Sắc và Đáng Tin Cậy** nhằm cung cấp các dịch vụ chất lượng phục vụ công dân thông qua những cải tiến liên tục, đổi mới, ra quyết định minh bạch và có trách nhiệm, quản lý tài chính có trách nhiệm, quản lý và truyền thông hiệu quả.
- **19,8 triệu đô la cho các dự án vốn đầu tư cho An Toàn và Phúc Lợi Cộng Đồng** nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống tại Vaughan thông qua các cộng đồng an toàn và lành mạnh.
- **15,3 triệu đô la cho các dự án vốn đầu tư cho Cộng Đồng Năng Động, Gắn Kết và Hòa Nhập** nhằm đảm bảo Vaughan là một cộng đồng năng động, đa dạng, hòa nhập và bình đẳng cho tất cả mọi người.
- **0,3 triệu đô la đầu tư cho Thịnh Vượng Kinh Tế và Tạo Việc Làm** nhằm thúc đẩy sự thịnh vượng kinh tế và đưa Vaughan trở thành một thành phố thúc đẩy khởi nghiệp.

Xin đọc [Ngân Sách 2025 và Kế Hoạch Tài Chính 2026](#) của Thành Phố (PDF) hoặc truy cập trang web vaughan.ca/budget để biết thêm thông tin.

TRÍCH DẪN

“Tôi tự hào khi đệ trình một bản ngân sách tập trung vào những gì quan trọng nhất đối với Vaughan – giúp cuộc sống dễ dàng hơn, bảo vệ sự an toàn của cư dân và giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông. Ngân Sách 2025 và Kế Hoạch Tài Chính 2026 của Thành Phố Vaughan được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của Vaughan ngày nay đồng thời xây dựng một thành phố mạnh mẽ hơn, an toàn hơn và thịnh vượng hơn cho tương lai. Bằng cách giữ thuế suất ở mức thấp, đầu tư vào các dịch vụ thiết yếu, hỗ trợ Cảnh Sát Khu Vực York và cải thiện đường phố,

chúng tôi đang mang lại những kết quả có ý nghĩa cho cư dân nhờ sự lãnh đạo mạnh mẽ. Cùng nhau, chúng ta đang định hình một Vaughan nơi cư dân và doanh nghiệp có thể phát triển mạnh mẽ và mang lại cho quý vị những kết quả tốt đẹp.”

- Thị Trưởng Steven Del Duca

THÔNG TIN NHANH

- Ngân sách năm 2025 và Kế hoạch tài chính năm 2026 của Thành phố Vaughan đã được thông qua trong phiên họp (Ngân Sách) Hội Đồng Đặc Biệt vào ngày 17 tháng Mười Hai.
- Xem [Ngân Sách 2025 và Kế Hoạch Tài Chính 2026](#) (bản PDF) để biết thêm về cách thức phân bổ ngân quỹ được phê duyệt.
- Đây là năm thứ hai Dự luật 3 của Chính quyền Ontario, [Đạo Luật Thị Trưởng Mạnh Mẽ Xây Dựng Nhà Ở, 2022](#), có hiệu lực. Dự luật đưa ra các yêu cầu mới để thông qua ngân sách thành phố.
- Các cuộc họp thảo luận về Ngân sách 2025 đã được tổ chức tại Phòng Họp Hội Đồng thuộc Tòa Thị Chính Vaughan vào thứ Tư, ngày 4 tháng Mười Hai lúc 7 giờ tối và thứ Ba, ngày 17 tháng Mười Hai lúc 8 giờ tối với phần tham vấn ý kiến công chúng.

TÌM HIỂU THÊM

- [Trang chủ ngân sách](#) của Thành Phố Vaughan.
- [Ngân Sách 2025 và Kế Hoạch Tài Chính 2026](#) (PDF) của Thành Phố Vaughan

-30-

VỀ VAUGHAN: Thành phố Vaughan là một trong những thành phố phát triển nhanh nhất của Canada với dân số hơn 344.412 người. Được thành lập vào năm 1991, Vaughan bao gồm các cộng đồng Concord, Kleinburg, Maple, Thornhill và Woodbridge. Thành phố đa dạng về văn hóa này nằm ở trung tâm của Khu Vực York và Vùng Đại Toronto.

LIÊN HỆ TRUYỀN THÔNG: Stefania Redigonda, Nhân viên Truyền thông và Đối ngoại,
Phòng Truyền Thông, Tiếp Thị và Quan Hệ Công Chúng
Điện thoại: 905-832-2281, máy lẻ 8496 E. stefania.redigonda@vaughan.ca